

# Biến chứng của bệnh tắc ống phóng tinh

Tắc ống xuất tinh Dù cho là tình trạng thường ít gặp song là một trong những lý do gây nên bệnh vô sinh tại nam giới. Theo nghiên cứu, liệu có chừng khoảng 1-3% các trường hợp bệnh vô sinh bế tắc là do tắc ống xuất tinh. Cùng tìm hiểu các ảnh hưởng của bệnh tắc ống xuất tinh tại nội dung dưới đây.

## Bệnh tắc ống xuất tinh là gì?

Ống xuất tinh tại bệnh nhân là tên gọi của một trong hai ống rỗng. Từng ống được hình thành do sự hợp nhất của ống dẫn tinh cũng như ống đào thải của túi tinh. Các ống dẫn mở đến lỗ tiểu chừng khoảng phân 1/2 qua tiền liệt tuyến. Chúng liệu có nhiệm vụ pha tinh dịch được lưu trữ trong ống dẫn tinh mang chất lỏng do túi tinh bài tiết chảy, đồng thời dịch chuyển các chất này đến tiền liệt tuyến.

Kể dễ dàng hơn, từng ống xuất tinh tại bệnh nhân tọa lạc tại từng bên của tiền liệt tuyến. Do đó, cấu tạo này chỉ liệu có tại nam giới mà chưa có tại phái phái đẹp. Từng ống xuất tinh cao chừng khoảng 2 cm. Nó được gây ra khi ống của túi tinh kết hợp với ống dẫn tinh

Tắc ống xuất tinh (tên tiếng Anh là Ejaculatory duct obstruction-EDO) là một thuật ngữ y tế miêu tả tình trạng tắc nghẽn tại một hoặc cả hai bên ống xuất tinh làm mẫu chảy của tinh dịch mắc phải chặn lại. Tắc ống xuất tinh Dù cho là tình trạng thường ít gặp song là một trong những lý do gây nên bệnh vô sinh tại nam giới.

[benh nam khoa](#)

[chi phí khám phụ khoa ở hà nội](#)

[quy trình hút thai](#)

[khám bệnh xã hội ở hà nội](#)

[xét nghiệm giang mai ở đâu](#)

[triệu chứng bệnh sùi mào gà ở nam](#)

[dấu hiệu sùi mào gà](#)

[sùi mào gà chữa như thế nào](#)

[các bệnh xã hội nguy hiểm](#)

[chữa bệnh lậu hết bao nhiêu tiền](#)

[xet nghiem giang mai het bao nhieu tien](#)

[xét nghiệm bệnh xã hội bao nhiêu tiền](#)

[chữa viêm tinh hoàn ở đâu](#)

[khám bao quy đầu](#)

[phá thai 1 tháng tuổi](#)

[cách chữa bệnh lậu ở nam giới](#)

[phẫu thuật cắt tuyến mô hôi nách](#)

[hình ảnh bệnh lậu ở nam giới](#)

[bảng giá khám nam khoa](#)

[tư vấn phụ khoa qua điện thoại](#)

[điều trị trĩ](#)

[đi đại tiện ra máu khám ở đâu](#)

[điều trị viêm bao quy đầu](#)

[Viêm lộ tuyến cổ tử cung độ 1](#)

[chi phí đốt viêm lộ tuyến cổ tử cung](#)

[Chi phí chữa yếu sinh lý](#)

[điều trị trĩ](#)

[benh nam khoa](#)

[Bệnh trĩ lòi ra ngoài phải làm sao? Các nguyên nhân và cách chữa](#)

[Phá thai 2 tháng tuổi](#)

[Review khám phụ khoa ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội](#)

[Viêm lộ tuyến cổ tử cung nặng \(độ 3\)](#)

## **Lý do của bệnh tắc ống xuất tinh**

Lý do dẫn tới tình trạng tắc ống xuất tinh có thể là bẩm sinh hoặc do vật phát (xuất hiện về dưới trong quá trình trưởng thành):

- *Tắc bẩm sinh*: luôn là bế tắc do sự tồn tại của nang ống Muller hoặc nang xoang niệu dục - ống xuất tinh. Các nang này tọa lạc tại khu vực giữa của tiền liệt tuyến, giữa hai ống xuất tinh. Khi nang Mueller đầy cũng như đè nén ống xuất tinh sang hai bên sẽ làm chúng mắc phải tắc.
- *Tắc do vật phát*: hoặc còn gọi là tắc thể hậu nhiễm trùng, tắc thể không nang. Tắc hậu nhiễm trùng của ống xuất tinh luôn phát sinh dưới khi mắc phải nhiễm trùng tuyến tiền liệt-niệu đạo cấp, bán cấp hoặc mãn tính.

## **ảnh hưởng của tắc ống xuất tinh**

Tắc ống xuất tinh Dù cho là tình trạng thường ít gặp song là một trong những lý do gây nên bệnh vô sinh tại nam giới. Theo nghiên cứu, liệu có chừng khoảng 1-3% các trường hợp bệnh vô sinh bế tắc là do tắc ống xuất tinh.

Nhiệm vụ hàng đầu của ống xuất tinh là bắn xuất tinh dịch. Nhờ hoạt động bắn chảy này mà nam giới có thể duy trì nhiệm vụ sinh con của mình. Tắc ống bắn tinh tại nam giới có thể dẫn tới một trong những biến chứng dưới đây:

### **xuất tinh ngược mẫu**

Là một tình trạng mà trong đấy tinh dịch đi ngược đến bàng quang lâu dần đi chảy bên ngoài theo đường nước tiểu thay do được bắn thích chảy ngoài thông qua lỗ tiểu khi xuất tinh. Tình trạng này còn được gọi là ham muốn khô.

Xuất tinh ngược không gây nên ảnh hưởng đa dạng đến quan hệ vợ chồng do nam giới vẫn đạt được cảm giác ham muốn. Tuy vậy, đây lại là một lý do dẫn tới hiếm muộn tại nam giới.

Do khi tinh dịch đi ngược đến trong bàng quang mà không được chảy chảy ngoài hoặc chảy quá ít làm số lượng tinh dịch ít cũng như yếu sẽ làm vấn đề có bầu phát triển thành khó khăn hơn, gây nên ảnh hưởng đến tính mạng sinh con

### **chưa có tinh dịch (tên gọi không giống là vô tinh - Azoospermia)**

Đây là tình trạng số lượng tinh dịch trong tinh dịch thấp, không giữ gìn nhiệm vụ duy trì nòi tương tự. Kể tổng quát, tối đa các trường hợp tắc ống xuất tinh đều cực kỳ không khó dẫn tới bệnh vô sinh cũng như hiếm muộn.

ảnh hưởng tâm sinh lý nam giới

Tắc ống xuất tinh gây nên ảnh hưởng đến tâm sinh lý bệnh nhân nam giới, làm họ cảm giác mất tự tin, mất tự tin. đồng thời, đe dọa hạnh phúc gia đình do nam giới không thể giữ gìn nhiệm vụ sinh con.

Người bệnh khi nhận thấy các khác thường bắt buộc đến ngay các trung tâm y tế chuyên môn tin cậy để được thăm khám cũng như điều trị kịp thời. đồng thời, nam giới cũng bắt buộc chủ động ngăn chặn tắc ống dẫn tinh bằng phương pháp quan hệ tình dục lạnh mạnh, hạn chế các chấn thương vùng kín, ăn uống cũng như sinh hoạt khoa học, rửa ráy đúng cách...